

Ngày 29 tháng 12 năm 2024 – Khai mạc Năm Thánh Thông Thường

Cùng Bước Đi Trên Con Đường Hy Vọng

Đức Giám mục Giáo phận Matsuura Goro

Lời mở đầu

Vào ngày 9 tháng 5 năm nay, dựa theo truyền thống của Giáo hội, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chính thức công bố năm 2025 là Năm Thánh, và Năm Thánh này sẽ được khai mạc vào ngày 24 tháng 12 năm 2024. Năm Thánh là một “năm thánh thiêng liêng” được Đức Giáo hoàng tuyên bố cứ mỗi 25 năm một lần. Về Năm Thánh thì có “Năm Thánh Thông Thường” được kỷ niệm định kỳ mỗi 25 năm và “Năm Thánh đặc biệt” được công bố không theo chu kỳ.

Mười năm trước, vào năm 2015, Giáo hội đã tổ chức Năm Thánh Ngoại Thường với khẩu hiệu “Năm Thánh Lòng Thương Xót”. Ngoài ra, tại Giáo phận Nagoya, vào năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận, chúng ta đã cùng nhau tuyên bố “Năm Thánh Giáo Phận” và sống một năm canh tân.

Năm nay, vào ngày 24 tháng 12, khi mừng Lễ Chúa Giáng Trần, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tuyên bố khai mạc Năm Thánh tại Vatican trước toàn thế giới. Đồng thời, tại các giáo phận trên thế giới – được gọi là “giáo hội địa phương” – Năm Thánh sẽ đồng loạt khai mạc vào hôm nay, ngày 29 tháng 12 (Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất). Chúng ta, Giáo phận Nagoya, cũng sẽ đồng hành cùng các giáo phận trên toàn thế giới để bắt đầu hành trình Năm Thánh này.

Dấu chỉ của hy vọng

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ban hành Sắc có tựa đề “Niềm Hy Vọng Không Làm Thất Vọng” để công bố Năm Thánh. Trong bối cảnh thế giới đầy xáo trộn, hành Sắc này mong muốn Năm Thánh sẽ là cơ hội để mọi người tìm lại niềm hy vọng. Chúng ta thường dễ chìm vào nỗi sợ hãi, nghi ngờ hoặc thất vọng vì không thể đoán trước được tương lai.

Nỗi bất an về cuộc sống sắp tới, lo lắng trước những thảm họa như động đất ở bán đảo Noto hay khả năng xảy ra động đất Nankai, cũng như tình hình thế giới bị chia rẽ và ngày càng gia tăng bạo lực, là những điều hiện hữu. Trong hoàn cảnh đó, Đức Giáo hoàng kêu gọi chúng ta hãy quay trở lại với lời hy vọng, đặt nền tảng trên đức tin rằng: “Không có thụ tạo nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Rm 8,35).

Khẩu hiệu của Năm Thánh mô tả hình ảnh mọi người bám lấy một cây thánh giá, được vẽ như một chiếc neo giữa biển cả. Đây không chỉ là dấu chỉ của đức tin mà còn là biểu tượng của hy vọng.

Thực hiện xây dựng hy vọng trong môi trường hiện tại

Trong thực tại đầy thử thách, chúng ta cần sống trên nền tảng của đức tin. Khi bị lung lay, hãy quay trở lại với nền tảng ấy để tiếp tục hành trình trên con đường hy vọng. Đức Giáo hoàng đưa ra những lời kêu gọi cụ thể, chỉ ra các vấn đề dễ làm chúng ta mất hy vọng. Tuy nhiên, Ngài không chỉ nêu lên những vấn đề mà còn khuyến khích cộng đoàn Kitô hữu trở thành “dấu chỉ hy vọng vững chắc” trong chính những hoàn cảnh ấy.

Vào ngày 26 tháng 12, Đức Giáo hoàng đã đến một nhà tù ở Rôma và mở Cửa Thánh, mang ý nghĩa như một “dấu chỉ hy vọng vững chắc” dành cho tất cả những người bị giam cầm trên thế giới (Trích Tờ báo Công giáo, ngày 17 tháng 11). Ngài cũng kêu gọi các chính phủ thực hiện những biện pháp giúp những người này tái hòa nhập xã hội, để họ có cơ hội đền tội và tìm lại hy vọng.

Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng đề cập đến “thảm họa của sự đói nghèo”, lên án nỗi kinh hoàng chiến tranh và hướng đến các nhóm người yếu thế như bệnh nhân, giới trẻ, người di cư, người già và người nghèo. Đây là những vấn đề nghiêm trọng tại Nhật Bản. Đặc biệt, lời kêu gọi về hòa bình là một chỉ dẫn quan trọng đối với Nhật Bản – quốc gia đang gia tăng ngân sách quốc phòng.

Ngài gợi ý:

“Tại sao chúng ta không dùng những ngân khoản chế tạo vũ khí và ngân khoản quân sự để thành lập một quỹ quốc tế? Và tận dụng quỹ này để xóa đói và làm phát triển các quốc gia nghèo, để người dân không phải tìm kiếm các giải pháp bạo lực mơ hồ mà có thể sống một cuộc đời xứng đáng là con người.”

Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng chỉ thực sự có ý nghĩa khi chúng ta đón nhận và thực hiện, trong tư cách cá nhân hoặc cộng đoàn, ngay trên đất Nhật này.

Bước trên con đường hy vọng với tư cách một thành viên của Gia Đình Thánh Gia Thất

Ngày hôm nay, khi khai mạc Năm Thánh, cũng là ngày Lễ Thánh Gia Thất. Gia đình Thánh Gia Thất, gồm có Đức Giêsu, Đấng nhập thể làm người để cứu chuộc nhân loại, Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse được mời gọi cùng bước đi với Đức Giêsu, và mỗi một chúng ta được mời gọi sống theo sứ mệnh với nhau trong cộng đoàn có Đức Kitô là trung tâm. Gia đình là môi trường rất quan trọng để hình thành nhân bản con người mà mỗi người được yêu thương và đón nhận vô điều kiện. Tất nhiên, thực tế có nhiều trẻ em không có được một mái ấm gia đình trọn vẹn ngay từ nhỏ. Nhưng các em vẫn có thể phát triển và “được yêu thương đón nhận vô điều kiện” nếu có sự hỗ trợ từ những con người đầy thiện chí và các chương trình hỗ trợ của xã hội. Có như thế, các em sẽ học được cách mở lòng và sẽ có thể đón nhận cùng yêu thương người khác. Tất cả chúng ta đều được mời gọi sống trong sự liên kết vượt lên trên mối quan hệ huyết thống, để xây dựng một cộng đoàn yêu thương và tôn trọng nhau. Đây chính là viễn cảnh về “Miền Đất Hứa”, nói lên ý nghĩa Nước Thiên Chúa hoàn

thiện, mà Ngài đã dẫn dắt dân Ngài từ thời Cựu Ước. Và vì thế, Đức Kitô đã nhập thể, sinh ra trong Gia Đình Thánh Gia Thất, có Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse để dẫn dắt tất cả mọi người trở thành một gia đình của Thiên Chúa.

Với xã hội hỗn loạn hiện nay, vẫn có rất nhiều người thiện chí đang thực thi xây dựng “Miền Đất Hứa”. Điều này chính là dấu chỉ hy vọng. Chúng ta hãy cùng liên kết với những con người thiện chí ấy và bước đi trên hành trình Năm Thánh như “*Những người hành hương của hy vọng*”.

Hôm nay, ngày bắt đầu cho Năm Thánh, tôi mong muốn những hạt giống hy vọng sẽ được gieo trồng và đơm hoa kết trái tốt ngay trong thế giới này.